



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค.๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๕๗๐

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อประสานปกครองจังหวัด เพื่อหารือร่วมกับ ๑) ทอการค้า/โรงแรม ๒) สถานประกอบการ ที่พบการระบาดเป็น Cluster และ ๓) พื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อวางแผนการอบรม Mini CDCU ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักระบาดภาคสนามเชิงการจัดการของสถานประกอบการ และบูรณาการวิชาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อถ่ายโอนภารกิจการป้องกันควบคุมโรคในประเด็นการจัดการบุคลากร การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดระบบ Bubble and seal ให้โรงงาน/สถานประกอบการร่วมรับผิดชอบดำเนินการ	- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๒	ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ประสานหัวหน้าวงหมอลำใจเกินร้อย และวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง ที่เกิด Cluster ที่ผ่านมา เพื่อหารือมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 หากมีการจัดงานแสดงหมอลำครั้งต่อไป จะต้องมีแนวทางดำเนินการอย่างไร	- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๓	ให้ทีม JIT ประสานโรงงานให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ให้ครบทุกคน โดยอาจให้โรงงานเป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนได้เองโดยมีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงาน และให้จังหวัดจัดสรร และส่งมอบวัคซีนให้ตามความเหมาะสม	- ทีม JIT
๔	ให้ทีม JIT ประสานเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง ๒ นิการ (มหานิกาย และนิการธรรมยุติ) กำหนดจัดการประชุมหารือร่วมกับเจ้าอาวาสทุกท่าน เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาในวัด เช่น การจัด Zone จำแนกกลุ่มเสี่ยง การจัดงานเหลื่อมเวลา การจัดทำแผนผังบริเวณการจัดงาน เป็นต้น เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19	- ทีม JIT
๕	ขอให้ทุกอำเภอ ยกกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เป็น One Stop service คือสามารถดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีน และบันทึกข้อมูลให้ทันที เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน อีกทั้งขอให้ผู้บริหารจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอต่อการบริการในพื้นที่ และสนับสนุนค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

